



กรมสรรพากร

Revenue Department News

เลขที่ข่าว ปชส. ๓๐/๒๕๖๒

วันที่แถลงข่าว ๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง โอกาสสุดท้าย... สรรพากรเปิดลงทะเบียนบัญชีเดียวภายใน ๓๐ มิ.ย. ๖๒ ปรับงบให้ถูกต้อง ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

กรมสรรพากรเปิดให้ผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติยกเว้น เบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล รัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร <http://www.rd.go.th> ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติยกเว้น เบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล รัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นมาตรการต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง และงบการเงินน่าเชื่อถือนำไปใช้ ประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินได้

ขณะนี้ กรมสรรพากรได้เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวใน “ระบบ ส่งเสริมผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ” แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลปรับปรุงการบันทึกการบัญชี ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ และการออกมาตรการสนับสนุนการจัดทำบัญชีเดียว ดังนั้น ผู้ประกอบการควรใช้โอกาสนี้ชำระภาษีให้ถูกต้อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่ได้จัดทำบัญชีหรืองบการเงินให้ถูกต้อง ขอให้ใช้โอกาสนี้ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ กล่าวคือ

๑. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิ มีรายได้ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายที่ครบ ๑๒ เดือน ซึ่งสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และ

๒. ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ของรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ไว้แล้วภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และ

๓. ไม่เป็นผู้ออกหรือใช้ใบกำกับภาษีอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ที่กรมสรรพากร ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบันทึกการบัญชีแล้ว พบว่ายังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการหรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ไม่ครบถ้วน สามารถยื่นแบบแสดงรายการ ปรับปรุงการเสียภาษีย้อนหลังให้ถูกต้อง โดยไม่ต้องรับภาระ เสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่มได้ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรมสรรพากร พร้อมจัดพิมพ์หลักฐานการลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิแบบประกอบการยื่นแบบแสดงรายการดังต่อไปนี้ พร้อมชำระภาษีอากรให้ครบถ้วนทั้งจำนวน (ไม่สามารถผ่อนชำระได้) ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับเดือนภาษีมกราคม ๒๕๕๙ จนถึงเดือนภาษี กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- อารการแสดมภ์ ที่ชำระเป็นตัวแทนการปิดแสดมภ์อากร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
- ภาษีอากรทุกประเภทที่มีหน้าที่ต้องหักหรือนำส่ง สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยยื่นแบบแสดมภ์รายการภาษีอากรสำหรับภาษีอากรทุกประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Filing) ให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

การยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่ได้จัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

กรมสรรพากรได้เริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ D²RIVE บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ผ่านระบบดิจิทัล จากหลายหน่วยงาน เช่น ความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดใช้งบการเงินที่แจ้งต่อกรมสรรพากรยื่นขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ข้อมูลงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและบริษัทผู้ทำบัญชีเพื่อการตรวจสอบภาษีอากร

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวสรุปว่า การยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มครั้งนี้ถือเป็นมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่ได้จัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการได้ใช้โอกาสนี้ในการปรับตัว มุ่งงบการเงินที่น่าเชื่อถือ สร้างโอกาสทางธุรกิจ และสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินหรือสินเชื่อ โดยไม่มีภาระภาษีย้อนหลัง สมตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้

สุดท้ายนี้ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงกำหนดเวลาที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องยื่นแบบแสดมภ์รายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๖๑ ขอให้ดำเนินการยื่นแบบชำระภาษีให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา และขอให้ติดตามมาตรการอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบแสดมภ์รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการเป็นไปตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์

เลขที่ ๙๐ ถนนพหลโยธิน ๗ พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๙๕๒๙-๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔

หรือศูนย์สารสนเทศสรรพากร ๑๑๖๑ (RD Intelligence Center)